



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ  
เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ จำนวน ๑ ตำแหน่ง และได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลำดับจากผู้สอบได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้แนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ กำหนดเงื่อนไขการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ ดังนี้

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันตำแหน่งเดิมเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ
  - ๑) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
  - ๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอกำหนด โดยมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
  - ๓) ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๓. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอได้ประกาศรายชื่อตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ยื่น และรับรองตนเองในการสมัครสอบแข่งขันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนั้นหากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันรายใดมีคุณสมบัติข้างต้นไม่ตรงหรือไม่มีตามที่กำหนดไว้ ในประกาศสอบแข่งขันฯ จะถือว่าผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันนั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนั้นมาตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญส่ง เจริญเด่นสุริน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ

ภาคผนวก ก. ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(สำนักปลัด)

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายบุญยิ่ง มนุษย์พัฒนา	๐๐๑	๑
๒	นายคณิต ขจรคุณความดี	๐๐๒	๒
๓	นายณัฐพัชร รุจิรามล	๐๐๓	๓

ภาคผนวก ข. ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(กองคลัง)

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวเฟื่องฟ้า กรอบเงินดี	๐๐๒	๑
๒	นางมยุรี กมลดีเลิศ	๐๐๔	๒

ภาคผนวก ค. ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(กองช่าง)

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นายจิตติคุณ จะวรรณตัน	๐๐๑	๑

ภาคผนวก ง. ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป(กองการศึกษาฯ)

ที่	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวดวงเดือน ชมได้พร	๐๐๒	๑